



ธรรมเนียมสุภาพ

เทศบาลตำบลวัดโบสถ์

อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๓



ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓



กิตติกรรมประกาศ

ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นเสมือน ข้อตกลงร่วมกันของคนในเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน กลุ่ม ชุมชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อสร้างให้คนในเทศบาลตำบลวัดโบสถ์มีสุขภาพ อดีถ้วนหน้า สมบูรณ์พร้อมทั้ง กาย จิต สังคม และ ปัญญา และจะเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมให้เกิดสังคมสุขภาวะของคนในเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ต่อไป

การได้มาของธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ฉบับที่ ๑ นี้มาจาก ความร่วมมือของทุกภาคส่วนของสังคม รวมตัวกันจนก่อให้เกิดพลัง เสมือน “สามเหลี่ยม เขี่ยอนภูเข”

ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่สนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินงาน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาที่ดีมาโดยตลอด

ขอขอบคุณศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ จังหวัด นครสวรรค์ ที่เป็นผู้จุดประกายให้ดำเนินงานและสนับสนุนวิชาการเป็นอย่างดี

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ที่ให้การสนับสนุน และเป็นกำลังใจให้ตลอดการดำเนินงาน

ขอขอบคุณเครือข่ายสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์ สถานีอนามัยบ้านน้ำคบ อสม.ทุกคน และ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์สุขภาพชุมชน และสถานีอนามัยตำบลท้อแท้ ที่ดำเนินงานแบบพี่แบบ น้องเคียงบ่าเคียงไหล่ด้วยกันตลอดมา

ขอขอบคุณ สถานีตำรวจภูธรวัดโบสถ์ เกษตรอำเภอวัดโบสถ์ ปศุสัตว์ อำเภอวัดโบสถ์ พัฒนาการอำเภอวัดโบสถ์ วัฒนธรรมอำเภอวัดโบสถ์ โรงเรียน วัดโบสถ์ศึกษา โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) โรงเรียนวัดโบสถ์ โรงเรียน วัดเหล่าขวัญ(จำงอนุเคราะห์) โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม โรงเรียนญาณนเรศวร์ พัฒนาพิทยาคม เจ้าคณะตำบลวัดโบสถ์ ชุมชนวัดท่างามพัฒนา ชุมชนท่างามรัก ถิ่นพัฒนา ชุมชนวัดปากสระพัฒนา ชุมชนเจ้าพ่อดาบเพชรพัฒนา ชุมชนหลวงพ่อ โตสามัคคี ชุมชนวังกร่างสามัคคี ชุมชนหลวงพ่อเพชร ชุมชนเทพารุ่งเรือง ชุมชน บ้านท่างาม ชุมชนบ้านวังแจ็ก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ชมรม ผู้สูงอายุ ปราชญ์ชุมชน ชมรมญาติระอา ชมรมร้านอาหาร ชมรมผู้ประกอบการ

ตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ชมรมจักรยานสร้างเสริมสุขภาพอำเภอวัดโบสถ์ ชมรมวิฑูสมัครเล่นซึ่ปี ๒๔๕๕ ตลาดวัดโบสถ์ ชมรมแเอโรบิกเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ชมรมรักษัสุขภาพตำบลท้อแท้ สภาเด็กและเยาวชน ชมรมข้าราชการบำนาญ ภาคีมูลนิธิประสาทบุญสถาน สถานีวิทยุชุมชนเบสเรดิโอ และที่สำคัญยิ่งคือประชาชนในเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ทุกคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการจนแล้วเสร็จ ล่วงไปได้ด้วยดี

พวกเราทั้งหมดคาดหวังว่าธรรมณูญสุขภาพฉบับนี้จะมีชีวิต เป็นสิ่งยึดโยงจิตใจคนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นนิสัยสุขภาพอย่างยั่งยืนสืบไป



ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์

ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๓

คำปรารภ

อนุสนธิจากการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา องค์กรภาคี เครือข่าย และสมาชิกที่ร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนเห็นพ้องต้องกันว่า เพื่อให้การปฏิรูประบบสุขภาพ ของประเทศ มีทิศทางที่ถูกต้อง ชัดเจนและมีพลัง สามารถปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศให้บรรลุ เป้าหมายแห่งสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ โดยประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง จำเป็นต้องมีธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เป็นเจตจำนงและพันธะร่วมกันของสังคม และเพื่อให้ทุกภาคส่วนใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และการดำเนินงานด้านสุขภาพ ของประเทศ โดยเน้นกระบวนการทำงานด้วยยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ซึ่งใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อน โดยพึ่งพาพลังสามส่วน ที่เชื่อมโยงกันคือพลังทางปัญญา พลังทางสังคม และพลังแห่งอำนาจรัฐ หรืออำนาจทางการเมือง เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพะที่ยั่งยืน ครอบคลุมทั้งสี่มิติ ได้แก่ กาย จิต สังคม และปัญญา

สำหรับธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์เป็นการสร้างความร่วมมือในการกำหนด กฎกติกา ข้อตกลง ในการดำรงอยู่ร่วมกันของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เพื่อให้คนมีสุขภาพะที่ดีถ้วนหน้า และสร้างสังคมสุขภาพะที่พวกเราต้องการด้วยความรัก ความเข้าใจ ความสามัคคี ให้เกิดผลกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ด้วยการพัฒนาสังคมสุขภาพะคนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ให้มีความสุข ๙ ขา คือเป็นเมืองที่น่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี มีภูมิทัศน์สวยงาม เศรษฐกิจพอเพียง ก้าวไกลการศึกษา สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง โดยการจัดกระบวนการให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ตัวแทนของกลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ประชาชนชาวบ้านแขนงต่าง ๆ รวมทั้งบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องอีกมากมายเข้าร่วมระดม

ความคิดหลายครั้งกลั่นกรอง เพื่อให้ได้ธรรมนูญสุขภาพ ที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติและสร้างสุขภาวะของคนในชุมชนให้สมบูรณ์พร้อม ทุกด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา เกิดเป็นสังคมสุขภาวะที่มีความสุข สืบทอดสู่รุ่นลูกหลานนำไปใช้ปฏิบัติในชุมชนได้อย่างยั่งยืน รวมถึงให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์เป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และการดำเนินงานด้านสุขภาพของชาวเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ประกอบด้วย ๑๒ หมวด รวม ๕๒ ข้อ ดังนี้ ดังต่อไปนี้

ข้อที่ ๑ ธรรมนูญนี้เรียกว่า “ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๓”

ข้อที่ ๒ การประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ให้มีผลบังคับใช้ภายใน ๓๐ วัน หลังจากคณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์มีมติเห็นชอบ

นิยามศัพท์

ข้อที่ ๓ ในธรรมนูญนี้

ธรรมนูญ หมายความว่า ข้อปฏิบัติที่เป็นข้อตกลงร่วมกันของประชาชนในเทศบาลตำบลวัดโบสถ์เพื่อให้เกิดการมีสุขภาวะที่ดีถ้วนหน้า

“สุขภาวะ หรือ สุขภาพ” หมายความว่า ความสุขสมบูรณ์พร้อม ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของประชาชนในเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ภายใต้สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีในเทศบาลตำบลวัดโบสถ์

“สถานบริการของรัฐ” หมายความว่า สำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ โรงพยาบาลวัด-โบสถ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์ สถานีอนามัยตำบลท้อแท้ สถานีอนามัยบ้านน้ำคบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ศูนย์บริการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวัดโบสถ์ โรงเรียนวัดโบสถ์ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จำงอนุเคราะห์) โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม สถานีตำรวจภูธรวัดโบสถ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดโบสถ์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ วัดโบสถ์ ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ สำนักงานประมงอำเภอ วัดโบสถ์ สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอ วัดโบสถ์ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอวัดโบสถ์ และหน่วยงานราชการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

“ชุมชน” หมายถึง ชุมชนในเทศบาลตำบลวัดโบสถ์

“องค์กร กลุ่มชุมชน ” หมายถึง ชุมชนในเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หรือ กลุ่มของประชาชนในเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ที่รวมตัวกันโดยมีการจัดตั้งจากรัฐ หรือ ตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง หรือก่อตั้งกันเองภายในพื้นที่ และเป็นที่ยอมรับของ ประชาชนทั่วไป โดยมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน หมู่บ้าน และ สาธารณะ

“คุณธรรม” หมายความว่า คุณงามความดี ที่ประชาชนพึงสำนึกใน จิตใจตนในเรื่องความจริง ความดีงาม และใช้เป็นหลักดำเนินชีวิต

“จริยธรรม” หมายความว่า แนวทางแห่งความประพฤติที่ยึดหลัก คุณธรรม

“ประเพณี” หมายความว่า กิจกรรมทางวัฒนธรรมอันดีงามที่ดำเนินอยู่ อย่างสม่ำเสมอ

“วัฒนธรรม” หมายความว่า วิถีชีวิตแห่งความดีงามและประเพณี ปฏิบัติสืบต่อกันมา บนพื้นฐานแห่งการรับรู้ร่วมกันในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและธรรมชาติใน เทศบาลตำบลวัดโบสถ์

“เศรษฐกิจพอเพียง” หมายความว่า การดำรงชีวิตและปฏิบัติตนของ ประชาชนในเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ในทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีความรอบคอบ ระมัดระวังมีสติและปัญญา มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน เพื่อให้สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

“การมีส่วนร่วม” หมายความว่า การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ในลักษณะของการร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมติดตามประเมินผลและการตรวจสอบ

“จิตสำนึกสาธารณะ” หมายความว่า จิตใจที่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเองโดยยึดความสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อส่วนรวม

“การสร้างเสริมสุขภาพ” หมายความว่า การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ภายใต้การจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม

“พาหะนำโรค” หมายความว่า ตัวการที่นำโรคมาติดต่อสู่ผู้อื่น

“โรคติดต่อ” หมายความว่า โรคที่สามารถถ่ายทอด หรือติดต่อจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งได้ โดยไม่จำกัดว่าสิ่งมีชีวิตนั้นจะเป็นมนุษย์หรือไม่ก็ตาม

“โรคไม่ติดต่อ” หมายความว่า โรคที่เกิดจากความผิดปกติหรือความเสื่อมโทรมของร่างกายและจิตใจ ไม่สามารถที่จะติดต่อไปหาบุคคลอื่นได้ เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคประสาท โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดในสมองตีบและโรคหลอดเลือดอื่น ๆ

“ภาคีเครือข่าย” หมายความว่า หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่มีความสนใจและสมัครใจร่วมดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของชาวเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ “จิตอาสา” หมายความว่า ผู้ที่มีจิตใจอันเสียสละพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังรางวัลหรือสิ่งตอบแทนอื่นใด

“สมัชชาสุขภาพ” หมายความว่า การจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรัชญา พุดคุย เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ

“การแพทย์แผนไทย” หมายความว่า การดูแลสุขภาพโดยอาศัยความรู้หรือตำราการแพทย์แบบไทยที่ได้สั่งสม ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมา หรือตามการศึกษาจากสถานศึกษาที่รับรองโดยกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์บางอย่าง ประกอบการวินิจฉัยและการบำบัดโรคตามที่กฎหมายกำหนด

“การแพทย์พื้นบ้าน” หมายความว่า การดูแลสุขภาพโดยอาศัยความรู้หรือตำราการแพทย์พื้นบ้านที่ได้สั่งสม ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมา ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม จารีตประเพณีและทรัพยากรของวัดโบสถ์

“การแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ” หมายความว่า การดูแลสุขภาพโดยอาศัยความรู้ทางการแพทย์ที่นอกเหนือจากการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน “เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ” หมายความว่า การผลิตทางการเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ อาศัยการปลูกพืชหมุนเวียนจากเศษพืช มูลสัตว์ พืชตระกูลถั่ว ปุ๋ยพืชสด เศษซากพืชซากเหลือทิ้งต่าง ๆ รวมไปถึงการใช้หลักการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีชีวภาพ เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน สำหรับเป็นแหล่งธาตุอาหารของพืช รวมทั้งการควบคุมศัตรูพืชต่าง ๆ เช่น แมลง โรคพืช และวัชพืช

“ละเมิด” หมายความว่า การกระทำใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงของชุมชน ที่กระทำโดยเจตนาหรือโดยประมาทเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือส่วนรวม

“มาตรการทางสังคม” หมายความว่า ข้อตกลงทางสังคมที่รับทราบเป็นวงกว้างในชุมชน อันเกิดจากความตกลงของชุมชน มีความมุ่งหมายให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้น

“คณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์” หมายถึง บุคคลที่เป็นตัวแทนจาก หน่วยงานรัฐ องค์กรท้องถิ่น ภาควิชาการ/วิชาชีพ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม ในเครือข่ายเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง และร่วมรับผิดชอบการจัดทำธรรมนูญสุขภาพในเทศบาลตำบลวัดโบสถ์

ข้อที่ ๔ ธรรมนูญฉบับนี้ใช้เป็นกรอบและแนวทางการดำรงชีวิต การดำเนินงานของชาวเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ หน่วยงานรัฐ องค์กรท้องถิ่น ภาควิชาการ/วิชาชีพ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม ในเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก รวมถึงบุคคล หน่วยงาน องค์กรชุมชนอื่นๆ ที่เข้ามาดำเนินกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

หมวดที่ ๑

ปรัชญาแนวคิดของระบบสุขภาพคนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์

ข้อที่ ๕ ชาวเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ร่วมสร้างสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน จากความเข้าใจ รู้รักสามัคคี พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรม ประเพณี มีภูมิทัศน์สวยงาม เศรษฐกิจพอเพียง ก้าวไกลการศึกษา สุขภาพ แข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดสังคม สุขภาวะดีถ้วนหน้า ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

หมวดที่ ๒

การสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อสุขภาวะคนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์

ข้อที่ ๖ คนในเทศบาลตำบลวัดโบสถ์มีคุณธรรม จริยธรรมประจำใจ โดยการรักษาศีล มีจิตสำนึกสาธารณะ ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีสุขภาวะดี

ข้อที่ ๗ คนในเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ดำรงรักษาเอกลักษณ์ของคนวัดโบสถ์ อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น รักถิ่นฐาน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย

ข้อที่ ๘ คนในเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ มีบ้านและชุมชนที่น่าอยู่ ปลอดภัย ปลอดภัย และจัดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ

หมวดที่ ๓

การจัดระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ต่อสุขภาวะชาวเทศบาลตำบลวัดโบสถ์

ข้อที่ ๙ จัดสถานบริการของรัฐที่มีมาตรฐานการบริการและเอื้อต่อสุขภาพ

ข้อที่ ๑๐ ระบบส่งต่อที่มีมาตรฐาน ประชาชนเข้าถึงบริการได้ทุกกลุ่มตามความประสงค์

ข้อที่ ๑๑ ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายที่เหมาะสมตามวัย

ข้อที่ ๑๒ ให้กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ใช้ธรรมนุญสุขภาพฉบับนี้เป็นแผนแม่บทในการดำเนินงาน

หมวดที่ ๔

การควบคุม ป้องกันปัจจัยที่คุกคามต่อสุขภาพ สุขภาวะชาวเทศบาล ตำบลวัดโบสถ์

ข้อที่ ๑๓ ควบคุมขยะ สิ่งปฏิกูล กลิ่น การเผา ควัน ความเร็วรถ เสียง ฝุ่น ละออง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามกฎหมายและเกณฑ์ที่กำหนดร่วมกัน

ข้อที่ ๑๔ ควบคุมป้องกันภัยจาก คน แมลง และสัตว์ ที่นำและเป็นพาหะนำโรคมาสู่ชุมชน

ข้อที่ ๑๕ ป้องกันภัยจากการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต การบริโภคในชีวิตประจำวัน

ข้อที่ ๑๖ ควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติในพื้นที่เทศบาลตำบลวัดโบสถ์

ข้อที่ ๑๗ ควบคุมสิ่งเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทุกประเภทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและลดลงอย่างต่อเนื่อง

ข้อที่ ๑๘ สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับครัวเรือนในการเฝ้าระวังป้องกัน ภัยพิบัติและโรคติดต่อในชุมชน

หมวดที่ ๕

การควบคุมคุณภาพด้านสุขภาพและการติดตาม ประเมินผล

ข้อที่ ๑๙ พัฒนาบริการสาธารณสุขเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง

ข้อที่ ๒๐ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ สร้างความประทับใจ และมีมาตรฐานการให้บริการอย่างเสมอภาค

ข้อที่ ๒๑ สนับสนุนให้มีการติดตามประเมินผล และนำผลสรุปมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ข้อที่ ๒๒ มีระบบการคืนข้อมูลให้แก่ชุมชนที่เหมาะสม และชุมชนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง

หมวดที่ ๖

การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข

ข้อที่ ๒๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อย่างต่อเนื่อง

ข้อที่ ๒๔ สร้างอาสาสมัครชุมชนในการดูแล เด็ก คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสให้เหมาะสมเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ

ข้อที่ ๒๕ ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดอาสาสมัครชุมชน เช่น อสม. น้อย ผู้ดูแลกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง หรือผู้ที่มีจิตอาสาในรูปแบบต่างๆ

ข้อที่ ๒๖ ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มเยาวชน ให้มีส่วนร่วมในงานสุขภาพ และ การสร้างสุขภาวะ

ข้อที่ ๒๗ สร้างภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ สุขภาวะ กับหน่วยงาน องค์กร ต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน

ข้อที่ ๒๘ สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการสร้าง สุขภาพ การป้องกัน ควบคุมโรค และการออกกำลังกาย

หมวดที่ ๗

การคุ้มครองสิทธิ ของผู้บริโภค

ข้อที่ ๒๙ จัดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค โดยคณะกรรมการ ฯ ต้องประกอบด้วยภาคประชาชนในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อที่ ๓๐ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สินค้า อาหารและบริการ และรายงานผลเสียที่กระทบต่อผู้บริโภคและชุมชนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และชุมชนต้องให้ ความร่วมมือทุกขั้นตอน

หมวดที่ ๘

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ และบริการข้อมูล

ข้อที่ ๓๑ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และสุขภาวะ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้วยช่องทางที่หลากหลาย อย่าง ต่อเนื่อง

ข้อที่ ๓๒ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อพัฒนาและสร้างสุขภาวะชาวเทศบาล ตำบลวัดโบสถ์ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อที่ ๓๓ ให้ศูนย์เรียนรู้กลางมีหน้าที่ในการสำรวจ นำเข้าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอหรือส่งมอบข้อมูลต่อหน่วยงานองค์กรชุมชนที่ต้องการเป็นระยะ

ข้อที่ ๓๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงาน องค์กร กลุ่มชุมชน เกิดการเรียนรู้และสร้างกระบวนการจัดการความรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

ข้อที่ ๓๕ หน่วยงาน องค์กร กลุ่มชน ต้องร่วมกันจัดให้มีสัปดาห์สุขภาพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

หมวดที่ ๙

เศรษฐกิจพอเพียง

ข้อที่ ๓๖ สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมบุคคลหรือกลุ่มตัวอย่างด้านการผลิตเอง ใช้เอง กินเอง อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการใช้เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัย

ข้อที่ ๓๗ สนับสนุนการตลาด ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของชุมชน และร่วมกันบริโภคผลผลิตที่เป็นของชาวเทศบาลตำบลวัดโบสถ์

ข้อที่ ๓๘ ร่วมกันส่งเสริมให้เกิดสัมมาชีพและการพึ่งตนเองให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่

หมวดที่ ๑๐

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา

ข้อที่ ๓๙ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น การแพทย์แผนไทย เพื่อสร้างสุขภาพ

ข้อที่ ๔๐ สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่อง

ข้อที่ ๔๑ ชุมชนมีการดำเนินงานครอบครัวอบอุ่น

ข้อที่ ๔๒ ให้มีการสืบค้นข้อมูล การฟื้นฟู การถ่ายทอด การอนุรักษ์ พัฒนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีที่ดั่งงามของวัดโบสถ์

ข้อที่ ๔๓ สร้างจิตสำนึกสาธารณะ มีน้ำใจ เสียสละ สามัคคี โดยยึดหลักธรรมของศาสนาและวัฒนธรรม เป็นที่ตั้ง

ข้อที่ ๔๔ ให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณธรรม ให้ มีหน้าที่ส่งเสริมศีลธรรมแก่ชุมชน สนับสนุน และปกป้องคนดีให้ได้ทำความดีเพื่อประโยชน์แก่สังคมชาวเทศบาลตำบลวัดโบสถ์

หมวดที่ ๑๑

การระดมทรัพยากรและสนับสนุนงบประมาณ การดำเนินงานด้านสุขภาพ

ข้อที่ ๔๕ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์จัดสรรและสรรหา งบประมาณ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันควบคุมโรค การฟื้นฟูสภาพ รวมถึงการสร้างแกนนำสุขภาพให้แก่ชุมชน

ข้อที่ ๔๖ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายที่เหมาะสมตามวัย

ข้อที่ ๔๗ เครือข่ายสุขภาพสนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรในการส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันควบคุมโรค การฟื้นฟูสภาพ รวมถึงการสร้างแกนนำสุขภาพให้แก่ชุมชน

ข้อที่ ๔๘ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมสุขภาพ

หมวดที่ ๑๒

สำนักธรรมนูญสุขภาพ

ข้อที่ ๔๙ ให้สำนักธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ซึ่งเป็นองค์กรชุมชน กำกับดูแลและขับเคลื่อนให้เป็นไปตามธรรมนูญสุขภาพ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดตั้งองค์กรและคณะกรรมการอิสระตามธรรมนูญสุขภาพและจัดทำตัวชี้วัดสุขภาพครัวเรือน เกณฑ์การประเมินสุขภาพะ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชน

ข้อที่ ๕๐ การบริหารจัดการสำนักธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของสำนักธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์

ข้อที่ ๕๑ กรณีที่มีการละเมิดธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้ ให้สำนักธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ นำประเด็นดังกล่าวเข้าปรึกษาหารือในสมัชชาสุขภาพธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ประจำปี และเสนอให้ใช้มาตรการทางสังคมดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

บทเฉพาะกาล

ข้อที่ ๕๒ การแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้ ให้กระทำโดยขั้นตอนเดียวกันกับการจัดทำ หรือผ่านสมัชชาสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ การเสนอต้องดำเนินการโดยยึดหลักการและเหตุผลประกอบที่ชัดเจน และผ่านการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการสำนักธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์อย่างน้อย ๑ ครั้ง และแจ้งวาระดังกล่าวแก่สาธารณชนให้ทราบ ก่อนการจัดสมัชชา ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน มติแก้ไขเพิ่มเติมต้องมีผู้เห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมสมัชชาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์